

เมืองชายหาดในมณฑลกว่างต้งติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน

สำนักงานท่องเที่ยวแห่งมณฑลกว่างต้ง และถงเจิง (LY.COM, บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์) เปิดเผยรายงานว่า ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ผ่านมา (1 ก.ค.-31 ส.ค.) มณฑลกว่างต้งมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 8.33 ล้านคน พุ่งขึ้น 54% จากปีที่แล้ว โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจุดหมายยอดนิยม

ในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งจำนวน 14 เมือง มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 7.34 ล้านคน เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 88% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในมณฑลกว่างต้ง โดยเมืองกว่างโจวและเซินเจิ้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดที่ 40% และ 25% ตามลำดับ ขณะที่เมืองจ้านเจียง เหมาหมิง และตงก่วน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นสถิติใหม่ที่ 95%, 85% และ 71% ตามลำดับ

เกาะไหหลิงในเมืองหยางเจียงก็เป็นอีกจุดหมายยอดนิยมในช่วงซัมเมอร์ของนักท่องเที่ยว โดยตัวเลขทางการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเกาะไหหลิง ระบุว่า ในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา เกาะไหหลิงมีนักท่องเที่ยว 3.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบรายปี สร้างรายได้มูลค่าราว 2.4 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้ว โดยนอกเหนือจากมณฑลกว่างต้งแล้ว มณฑลอื่นๆอย่างหูหนานและกว่างซีต่างก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว อ่าวต้าเจียวก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะไหหลิงที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศสำหรับครอบครัว โดยมีโปรแกรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ดนตรีและการเดินร่ำริมชายหาด ขบวนพาเหรด ซิมโฟนี เทศกาลเล่นน้ำ เทศกาลเบียร์ และศูนย์ VR ซึ่งช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของที่นี่ให้เติบโตถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยอ่าวต้าเจียวเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักท่องเที่ยวจากมณฑลอื่นๆของจีนและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เรือ “หนานไห่ อีเฮ่า” (South China Sea No. 1) ก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ปิดบูรณะนานครึ่งปี โดย “หนานไห่ อีเฮ่า” เป็นเรือพาณิชย์ที่เคยใช้ขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศตามเส้นทางสายไหมทางทะเล ก่อนจะอับปางลงในสมัยต้นราชวงศ์ซ่ง โดยรัฐบาลได้นำซากเรือลำดังกล่าวออกจัดแสดงเป็นครั้งแรกในปี 2007 ที่พิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมทางทะเลในมณฑลกว่างต้ง และในปีนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ก็มีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยการขยายพื้นที่จัดแสดงจากเดิม 800 ม.เป็น 1,500 ม. และเพิ่มสิ่งของจัดแสดงจาก 416 ชิ้นเป็นกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสมบัติล้ำค่าจากเรือหนานไห่ อีเฮ่า เช่น เครื่องประดับทำจากทองจากต่างประเทศ เครื่องสังคโลก และเครื่องเขินหายากในสมัยราชวงศ์ซ่ง

ไฮไลท์เด่น:

นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมสถานที่ที่มีธีมต่างๆ โดย 51% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในมณฑลกว่างตู่ ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ จะเลือกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บ่อน้ำร้อน สวนสนุกทางน้ำ โบราณสถาน กิจกรรมล่องแก่ง และเดินชมสวนดอกไม้

สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวมณฑลกว่างตู่ คิดเป็นสัดส่วน 55% รองลงมาคือเวียดนาม และญี่ปุ่น ขณะที่เยอรมนีและเบลเยียมก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากกว่างตู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา: สำนักงานท่องเที่ยวแห่งมณฑลกว่างตู่